



การขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหญิงนิรนามที่เชื่อว่าเป็นคนไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจ North Yorkshire ประเทศสหราชอาณาจักร ขอความร่วมมือในการหาข้อมูลเกี่ยวกับศพหญิงนิรนามที่เชื่อว่าเป็นหญิงไทยซึ่งพบอยู่ที่ลำธารบริเวณภูเขาทางตอนเหนือของอังกฤษ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 ในขณะที่กลุ่มนักเดินป่ากลุ่มหนึ่งเดินลงจาก Pennine Way ใกล้กับภูเขา Pen-y-Ghent ในบริเวณหุบเขาของ North Yorkshire ได้พบศพหญิงนิรนามใกล้กับอุโมงค์ใต้ดินแห่งหนึ่ง โดยคาดว่า ศพได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปติดอยู่บริเวณปากอุโมงค์ดังกล่าว โดยผลการชันสูตรศพระบุว่า หญิงดังกล่าวได้ถึงแก่กรรมมาแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 3 สัปดาห์ ดังนั้น จึงลงความเห็นว่าได้ถึงแก่กรรมระหว่าง 31 สิงหาคม -13 กันยายน 2547 สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ชัดเจน

2. หญิงนิรนามอายุประมาณ 20-40 ปี เป็นคนเชื้อชาติเอเชีย สูง 4 ฟุต 11 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 10 สโตน (63.5 ก.ก.) ผมสีน้ำตาลเข้ม ใหล่กว้าง โดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า หญิงดังกล่าวน่าจะเป็นชาวไทย, จีน, เกาหลี และ ฟ.ป. แต่มีข้อบ่งชี้บางประการระบุว่า เป็นคนไทย ดังนี้

2.1 หญิงนิรนามสวมกางเกงยีนส์ยี่ห้อ Mark & Spencer ขนาด 12 สวมถุงเท้าสีอ่อน สวมเสื้อชั้นในสีขาวยาวและกางเกงชั้นในสีดำ ขนาด 10-12 และพบเสื้อเชิ้ตลายขวางสีน้ำเงินอมเขียวสลับกับสีขาว ขนาด 10-12 ผลิตในประเทศไทยในบริเวณใกล้เคียง

2.2 หญิงนิรนามสวมแหวนทองคำที่นิ้วกลางของมือซ้าย แหวนมีขนาด 22 กะรัตหรือมากกว่า โดยแหวนทำที่กรุงเทพฯ ขนาดกว้าง 4 ม.ม. ขนาด L ของแหวนผู้หญิง ลักษณะทั่วไประบุว่าแหวนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและเป็นของเก่ามาก

2.3 หูทั้งสองด้านมีการเจาะหู แต่ไม่ได้ใส่ตุ้มหู ไม่มีร่องรอยของร่องเท้า เลื่อนอกหรือกระเป๋าทือ และไม่มีหลักฐานว่ามีคราบเกาะบริเวณฟัน ซึ่งเชื่อว่าเป็นบุคคลไม่สูบบุหรี่ มีการระบุว่าหญิงนิรนามไม่รับประทานอาหารที่ทำให้ฟันผุเพราะไม่มีร่องรอยการรักษาฟัน หากยิ้มจะสามารถสังเกตเห็นช่องว่างที่ฟันแถวหน้าด้านล่างได้

2.4 จากหลักฐานของการใช้แปรงสีฟัน หญิงดังกล่าวน่าจะถนัดมือขวา หญิงนิรนามใช้ห่วงอนามัยคุมกำเนิด ในอดีตเคยตั้งครรภ์ มีข้อบ่งชี้ว่า เมื่อในวัยเด็กอาจเคยป่วยเป็นโรคบางชนิดที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต อาทิ โรคหัด

3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนประจำสถานีตำรวจ North Yorkshire แจ้งว่า ได้พยายามเสาะหาว่าศพหญิงนิรนามเป็นศพของบุคคลใด แต่ก็ยังไม่มีความคิดเห็นใดๆ ในปัจจุบันทางตำรวจก็พยายามประกาศขอรับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น จากผู้ที่ทราบร่องรอยหรือหรือรู้จักหญิงนิรนามดังกล่าว

ในการนี้ โดยที่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและความรู้สึกของญาติที่ใกล้ชิดของหญิงนิรนาม ซึ่งต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปโดยไม่ทราบว่าหญิงดังกล่าวได้เสียชีวิตไปแล้ว ตลอดจนเพื่อให้ความร่วมมือกับทางการสหราชอาณาจักรในการตามหาญาติของหญิงนิรนาม ซึ่งนับจนถึงปัจจุบันเวลาได้ล่วงเลยเกือบ 3 ปีแล้ว ยังไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ตายเป็นใครและเป็นบุคคลสัญชาติใด ตลอดจนสาเหตุที่เสียชีวิต สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอความร่วมมือคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรที่อาจทราบหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับหญิงนิรนามข้างต้น แจ้งข้อมูลไปที่สถานีตำรวจ North Yorkshire หมายเลขโทรศัพท์ 01423-539334 หรืออีเมล peter.martin@northyorkshire.pnn.police.uk และสำเนาไปที่อีเมลของสถานเอกอัครราชทูตฯ csinfo@thaiembassyuk.org.uk

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

10 สิงหาคม 2550